



## คำประกาศเกียรติคุณ

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)

\*\*\*\*\*

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นบุตร ม.ล. สิริ อิศรเสนา (พระยาอิศรพงศ์พิพัฒน์) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ และ ๒๔๙๔ ตามลำดับ และ สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก MIT สหรัฐอเมริกา

ภายหลังสำเร็จการศึกษาได้เข้าปฏิบัติงานกับบริษัทเซลล์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา ๑๒ ปี โดยเริ่มตั้งแต่เป็นวิศวกรประจำฝ่ายปฏิบัติการ จนถึงตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดหาผลิตภัณฑ์และขนส่ง จากนั้นได้เข้าร่วมงานกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด และทำงานอยู่ประมาณ ๒๔ ปี จนได้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดคือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในระหว่างปฏิบัติงานได้ริเริ่มงาน วางนโยบาย และแผนปฏิบัติงาน จนบริษัทมีความเจริญก้าวหน้าและขยายกิจการอย่างสูงสุด จนเป็นบริษัทระดับโลกของคนไทย ในระหว่างนี้ได้รับมอบหมายให้ทำงานบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง โดยเป็นประธานบริษัทในเครือถึง ๓๘ บริษัท และเป็นกรรมการอีก ๑๘ บริษัท

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นผู้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของชาติ จึงได้อุทิศทั้งแรงกาย ความคิด และทรัพย์สิน ในการช่วยพัฒนาการศึกษาไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ดังจะเห็นได้จากการรับเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยอีกด้วย

แม้จะมีภารกิจด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นอันมากเกินวิสัยบุคคลธรรมดาจะกระทำได้แต่ด้วยความรู้ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะอย่างเต็มที่ จึงทำให้งานบริหารเหล่านั้นเกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างดียิ่ง แม้จะมีภารกิจด้านธุรกิจล้มมือ แต่ก็ไม่ละทิ้งกิจกรรมเกื้อหนุนสังคม และกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น ๆ จึงได้ปฏิบัติภารกิจเหล่านี้มากมาย สุดที่จะนำมากล่าวให้หมดสิ้นในที่นี้ได้

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้อุทิศตนเป็นระยะเวลาอันยาวนานอย่างต่อเนื่อง ในการใช้ความรู้ความสามารถบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอันหลากหลายให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและสาธารณชนทั่วไป นอกจากนี้ยังอุทิศตนช่วยเหลือสังคมทั้งทางด้านการศึกษา และสาธารณกุศลอื่น นับเป็นนอกเหนือจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตระหนักในวิชาความรู้ความสามารถและคุณงามความดี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) แก่ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

\*\*\*\*\*